

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  
HUYỆN CÔN ĐẢO**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 86/ CV-HĐND

Côn Đảo, ngày 28 tháng 11 năm 2019

V/v giải trình ý kiến cử tri tại các Hội nghị đại biểu HĐND huyện tiếp xúc với cử tri trước Kỳ họp thứ Mười lăm HĐND huyện.

Kính gửi: - UBND huyện;  
- Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện.

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015; Căn cứ Nội quy và Quy chế làm việc các kỳ họp HĐND huyện Côn Đảo khoá XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 được ban hành kèm theo Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 24/6/2016 của HĐND huyện và Quy chế liên tịch về mối quan hệ phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND, UBND và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, nhiệm kỳ 2016-2021;

Thực hiện Kế hoạch chuẩn bị tổ chức Kỳ họp thứ Mười lăm, kỳ họp thường lệ cuối năm 2019 của HĐND huyện, Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã có Báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri tại 7 Hội nghị đại biểu HĐND huyện tiếp xúc với cử tri trước Kỳ họp thứ Mười lăm HĐND huyện (Báo cáo số 59/BC-MTTQ-BTT ngày 27/11/2019). Thường trực HĐND huyện tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri do Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổng hợp.

Thường trực HĐND huyện chuyên đến và đề nghị UBND huyện chỉ đạo cơ quan chức năng liên quan giải quyết và báo cáo kết quả giải quyết ý kiến của cử tri tại Kỳ họp thứ Mười lăm của HĐND huyện về 09 nội dung mà cử tri đã kiến nghị tại Báo cáo số 59/BC-MTTQ-BTT ngày 27/11/2019 của Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện. Báo cáo của UBND huyện về tổng hợp kết quả giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ Mười lăm của HĐND huyện, gửi cho Thường trực HĐND huyện trước ngày 16/12/2019 để phát hành trong tài liệu của kỳ họp./.

(Kèm theo là Báo cáo tổng hợp số 59/BC-MTTQ-BTT ngày 27/11/2019 của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện)

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Thường trực Huyện ủy (b/c)
- Các vị đại biểu HĐND huyện;
- Đăng Công TTĐT của HĐND huyện;
- Lưu VT.

ĐAT/HĐND/2019

**TM. THƯỜNG TRỰC HĐND  
KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Lê Minh Nhựt**

Số: 59 /BC-MTTQ-BTT

Côn Đảo, ngày 27 tháng 11 năm 2019

### BÁO CÁO

#### Tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri trước kỳ họp lần thứ Mười lăm HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021

Từ ngày 20/11/2019 đến ngày 23/11/2019, Ban Thường trực Ủy Ban MTTQ Việt Nam huyện chủ trì phối hợp Thường trực HĐND, UBND huyện tổ chức 07 Hội nghị cho đại biểu HĐND huyện tiếp xúc với cử tri trên địa bàn huyện trước Kỳ họp lần thứ Mười lăm HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021. Đã có 17/27 vị đại biểu của 5 Tổ đại biểu HĐND huyện tham dự tiếp xúc cử tri.

Sau khi nghe đại biểu HĐND huyện báo cáo kết quả tiếp thu, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ Mười hai HĐND huyện; kết quả hoạt động của HĐND huyện trong năm 2019; dự kiến nội dung, thời gian và địa điểm tổ chức Kỳ họp lần thứ Mười lăm HĐND huyện; kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và thực thi luật pháp trên địa bàn trong năm 2019 và dự kiến nhiệm vụ KT-XH, QP-AN của huyện trong năm 2020.

Tại 07 Hội nghị, phần lớn cử tri huyện nhà đã bày tỏ phần khởi trước những kết quả về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh mà địa phương đạt được trong năm 2019 để hoàn thành các chỉ tiêu mà Nghị quyết HĐND huyện đã đề ra. Cử tri đã phát biểu một số kiến nghị liên quan đến văn hóa, xã hội, quản lý quy hoạch, đất đai - xây dựng; vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị và quyền lợi hợp pháp của người dân như sau:

#### **A/- Tổng hợp các ý kiến của cử tri:**

Trong 07 Hội nghị tiếp xúc cử tri vừa qua, đã có 379 lượt cử tri của các lực lượng vũ trang và nhân dân 9 khu dân cư trên địa bàn huyện tham dự; có 18 cử tri tham gia phát biểu với tổng cộng 35 ý kiến, gồm: TĐB số 1 có 20 cử tri tham dự, không có ý kiến; TĐB số 2 có 56 cử tri tham dự, 06 cử tri phát biểu 11 ý kiến; TĐB số 3: 25 cử tri tham dự, 03 cử tri phát biểu 04 ý kiến; KDC số 5 có 36 cử tri tham dự, 5 cử tri phát biểu 08 ý kiến; TĐB số 4: có 42 cử tri tham dự, 02 cử tri phát biểu 05 ý kiến; TĐB số 5: có 137 cử tri tham dự, không có ý kiến phát biểu; có 63 cử tri tham dự, 02 cử tri phát biểu 07 ý kiến. *(Chi tiết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Biên bản của 5 Tổ đại biểu).*

Các ý kiến phát biểu của cử tri thuộc 04 lĩnh vực, nhóm vấn đề, đã được các Tổ đại biểu HĐND huyện, các cơ quan chức năng và lãnh đạo UBND huyện trả lời, giải

thích thỏa đáng tại các Hội nghị tiếp xúc cử tri. Có 09 ý kiến đã được các Tổ đại biểu HĐND huyện tiếp thu, đề nghị UBND huyện chỉ đạo giải quyết, báo cáo kết quả tại Kỳ họp thứ Mười lăm để đại biểu HĐND huyện giám sát và báo cáo kết quả lại cho cử tri sau kỳ họp. Cụ thể là:

**I. Về quản lý đất đai, xây dựng, bồi thường giải phóng mặt bằng** có 03 ý kiến (TĐB số 2 tiếp thu 02 ý kiến, TĐB số 3 tiếp thu 1 ý kiến), cụ thể như sau:

1. Kinh phí trích từ công tác đền bù GPMB các dự án trên địa bàn là 5% áp dụng đối với xã, phường, thị trấn theo quy định; hiện nay trên địa bàn huyện Côn Đảo, cán bộ khu dân cư là người trực tiếp tham gia nhưng chưa được hưởng quyền lợi từ kinh phí đền bù. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo các cơ quan liên quan quan tâm, xem xét lại vấn đề này nhằm đảm bảo quyền lợi cho người tham gia công tác phối hợp (Ý kiến của cử tri khu dân cư số 2).

2. Đề nghị UBND huyện tiếp tục có văn bản kiến nghị với UBND tỉnh phân cấp cho huyện thực hiện việc cấp phép xây dựng thuộc thẩm quyền của tỉnh, cũng như việc hướng dẫn cho người dân về công tác xây dựng tại 05 tuyến đường có quy hoạch là khu Thương mại – Dịch vụ (đường Nguyễn Huệ, Tôn Đức Thắng, Nguyễn Đức Thuận, Cỏ Ống, Bến Đầm) (Ý kiến của cử tri khu dân cư số 5).

3. Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện cần tăng cường công tác theo dõi, kiểm tra các công trình sau khi tham mưu UBND huyện cấp phép xây dựng, nhằm đảm bảo đồng bộ, thống nhất về độ lùi khi xây dựng, diện tích xây dựng trên cùng một tuyến đường đúng theo quy định của Luật Xây dựng (Ý kiến của cử tri khu dân cư số 5).

**II. Về quản lý cơ sở hạ tầng** có 01 ý kiến (TĐB số 2 tiếp thu), cụ thể như sau:

1. Đề nghị UBND huyện có văn bản yêu cầu Điện lực tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khẩn trương san lấp các hố sau khi thay thế trụ điện mới tại tuyến đường Phan Chu Trinh, nhằm đảm bảo an toàn cho người dân (Ý kiến của cử tri khu dân cư số 2).

**III. Về trật tự - an toàn giao thông, mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường** có 03 ý kiến (TĐB số 2 tiếp thu 01 ý kiến, TĐB số 4 tiếp thu 02 ý kiến), cụ thể như sau:

1. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo Ban Quản lý cảng Bến Đầm phối hợp cơ quan chức năng liên quan chấn chỉnh tình trạng chèo kéo khách để cho thuê xe máy, gây ra tình trạng lộn xộn trong khu vực cảng Bến Đầm làm mất đi hình ảnh đẹp khi du khách đến Côn Đảo (Ý kiến của cử tri khu dân cư số 2).

2. Tình trạng gia súc (chó, bò) thả rong trên các tuyến đường vẫn còn, phóng uế bừa bãi gây mất vệ sinh khu vực dân cư; rượt đuổi người dân khi tham gia giao thông rất nguy hiểm. Đề nghị UBND huyện tiếp tục chỉ đạo cơ quan chức năng tăng cường tuần tra, xử lý (Ý kiến của cử tri khu dân cư số 6).

3. Đề nghị cơ quan chức năng xử lý dứt điểm việc tái lấn chiếm vỉa hè tại khu vực Lô K để kinh doanh, buôn bán (Ý kiến của cử tri khu dân cư số 6).

**IV. Về công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân và kỷ luật, kỷ cương hành chính** có 02 ý kiến (TĐB số 3 tiếp thu 01 ý kiến, TĐB số 4 tiếp thu 01 ý kiến), cụ thể như sau:

1. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo chấn chỉnh lại tác phong, lời nói trong giao tiếp của CCVC tại Bộ phận một cửa; cũng như giờ giấc lễ lễ làm việc của cán bộ, công chức theo như phản ánh của cử tri (*Ý kiến của cử tri khu dân cư số 5*).

2. Cử tri phản ánh cán bộ kiểm dịch của Trạm Thú y và Bảo vệ thực vật huyện thường xuống cảng Bến Đầm làm việc chậm trễ (sau 07 đến 08 giờ sáng mới có mặt tại cảng), kéo theo công tác kiểm dịch chậm trễ, gây thiệt hại cho bà con kinh doanh gia súc, gia cầm (*Ý kiến của cử tri khu dân cư số 6*).

**B/- Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đề nghị Thường trực HĐND huyện tiếp thu 9 ý kiến của cử tri tại 7 Hội nghị đại biểu HĐND huyện tiếp xúc trước Kỳ họp thứ Mười lăm HĐND huyện như tổng hợp trên đây, chuyển cho UBND huyện để chỉ đạo cơ quan chức năng giải quyết và báo cáo kết quả tại kỳ họp; đồng thời gửi văn bản cho Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, các Tổ đại biểu HĐND huyện và Ban điều hành các Khu dân cư liên quan để giám sát việc giải quyết, hứa hẹn giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri.**

Trên đây là Báo cáo do Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện tổng hợp các ý kiến, kiến nghị cử tri tại 07 Hội nghị tiếp xúc của đại biểu HĐND huyện trước kỳ họp lần thứ Mười lăm HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021./.

*(Kèm theo là Biên bản tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri của 5 Tổ đại biểu)*

**Nơi nhận:**

- TTr. Huyện ủy (b/c);
- TTr. HĐND, UBND huyện (biết, chỉ đạo giải quyết);
- Các đại biểu HĐND huyện;
- Các Ban CTMT và BDH các khu dân cư;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN MTTQ HUYỆN  
CHỦ TỊCH**



*Huỳnh Thị Thanh Liên*